

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลนครอุบลราชธานี

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 4,844,800 บาท แยกเป็น

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	4,844,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,010,000 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,010,000 บาท
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,225,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนและเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี ให้แก่พนักงานเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงเงินเดือน ซึ่งปฏิบัติงาน งานในสังกัดสำนักงานการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	จำนวน	42,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ ข้าราชการเป็นค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับเงินประจำ ตำแหน่งที่ได้รับอยู่เดิม ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนัก การศึกษา		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	379,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างและเงินเพิ่มค่าจ้างประจำปีให้แก่ ลูกจ้างประจำ พร้อมทั้งเงินปรับปรุงค่าจ้าง ซึ่งปฏิบัติงาน ในสังกัดสำนักงานการศึกษา		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,304,000 บาท
1. เงินเดือนพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 980,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างตามภารกิจ ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการศึกษา		
2. เงินเดือนพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 324,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ้างทั่วไป ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการศึกษา		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติงานในสังกัดสำนักการศึกษา		
งบดำเนินงาน	รวม	834,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	9,800 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ของพนักงานเทศบาลลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ได้รับคำสั่ง ให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดราชการ ในกรณี ที่มีงานเร่งด่วนหรืออื่น ๆ		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,800 บาท
เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงาน เทศบาลและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563		

ค่าใช้จ่าย	รวม	485,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		
ค่าเบี้ยประกัน	จำนวน	35,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันรถราชการ ประเภท ภาคบังคับ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ พ.ศ. 2535 เป็นไปตามหนังสือจังหวัดอุบลราชธานี ด่วนที่สุด ที่ พณ 0501/อบ/ว 4919 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบราย จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรหรือ การเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าธรรมเนียมในการใช้ สนามบิน ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่ได้รับคำสั่งให้ เดินทางไปราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่ นายกเทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนคร อุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561		

ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาล พนักงานครู จำนวน 200,000 บาท  
เทศบาล  
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร  
อุบลราชธานี

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพ  
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทาง  
การศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนคร  
อุบลราชธานี เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ  
ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายไวเนล ค่าถ่าย  
เอกสารค่าพิมพ์เอกสาร ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่า  
ใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวง  
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 130 ลำดับที่ 33

ค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานครูเทศบาล  
บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการด้านการจัดการศึกษา  
สังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี

จำนวน 150,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
พนักงานครูเทศบาล บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการ  
ด้านการจัดการศึกษาสังกัดเทศบาลนครอุบลราชธานี เช่น  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม  
ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด การฝึกอบรมค่าวัสดุ เครื่องเขียน  
ค่าเกียรติบัตร ค่าโล่เกียรตินิยม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ  
เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากรรมการ ค่าสถานที่  
ค่าเวที ค่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ค่าป้าย  
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่  
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม  
สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)  
เทศบาลนครอุบลราชธานี หน้าที่ 142 ลำดับที่ 64

ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม

จำนวน 50,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สำหรับ  
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไป  
ราชการ ศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา ฯลฯ และผู้ที่ยาก  
เทศมนตรีสั่งให้ไปปฏิบัติราชการให้เทศบาลนคร  
อุบลราชธานี และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่า  
ใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ  
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ค่าวัสดุ	รวม	335,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	25,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงานต่าง ๆ เช่น เครื่องเขียน แบบพิมพ์ ธง กระดาษโรเนียว กระดาษถ่ายเอกสาร น้ำหมึกปรินต์ ดินสอ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ สำนักการศึกษา		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น น້ายาดับกลิ่น ไม้กวาด สเปร์ยปรับอากาศ ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของ สำนักการศึกษา		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่งต่าง ๆ เช่น อะไหล่รถยนต์, แบตเตอรี่, ยางรถยนต์ ฯลฯ สำหรับใช้ ในการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	100,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ สำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ เช่น แผ่นหรือ จานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่อง คอมพิวเตอร์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ สำหรับใช้ในการ ปฏิบัติงานของสำนักการศึกษา		

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	5,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	5,000 บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์พื้นฐานในสำนักงาน, ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ และให้หมายความรวมถึงค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้ใช้บริการดังกล่าว และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ เช่น ค่าเช่า ค่าเช่าเครื่อง เลขหมายโทรศัพท์ ค่าบำรุงรักษาสาย ฯลฯ ในสำนักการศึกษา